

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๕๑ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วน โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ คือ

๑. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒)

๒. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่ง พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓)

๓. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่ง นายชลงาน ศรีแก้ว กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕)

๔. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่ง นายวิเชียร ชวลิต กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๗)

๕. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่ง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๙)

๖. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ซึ่ง นายอนันต์ ผลอำนวย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑๐)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา รองประธานรัฐสภาได้อนุญาตให้ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ และนายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายโชคดี ด้วงแป้น ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางชื่นสุมน นิเวทวงศ์ กรรมการร่างกฎหมายประจำ และนางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง ผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๒

สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานรัฐสภา และรองประธานรัฐสภา
ผลัดเปลี่ยนกันดำเนินการประชุม ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ ได้มีสมาชิกฯ เสนอให้แยก
ลงมติรับหลักการ ทีละฉบับ ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบ จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติ
ในวาระที่ ๑ รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ คณะรัฐมนตรี
นายวิเชียร ชวลิต กับคณะ และนายอนันต์ ผลอำนวย กับคณะ และได้ลงมติ
ไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของ พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
กับคณะ นายชลอนาน ศรีแก้ว กับคณะ และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ ดังนั้น
จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว เป็นอันตกไป
จากนั้น ที่ประชุมได้มีมติส่งให้คณะกรรมการฯ ชุดเดียวกับที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
เป็นผู้พิจารณา ต่อจากนั้น คณะรัฐมนตรีขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. โดยเปลี่ยนจาก นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ เป็น นายระวี
มาศฉมาดล ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

จากนั้น ได้มีสมาชิกฯ เสนอให้ใช้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ของนายวิเชียร ชวลิต กับคณะ เป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมลงมติเห็นชอบ
โดยกำหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

ก่อนเลิกประชุม ประธานรัฐสภาได้ให้เลขาธิการรัฐสภาเชิญพระบรมราชโองการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๕
ให้ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๙.๕๓ นาฬิกา



(นางพรพิศ เพชรเจริญ)

เลขาธิการรัฐสภา

สำนัก rayงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงาน rayงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๐๑๑

www.parliament.go.th



สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ จำนวน ๑ ฉบับ คือ

- ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

(คณะรัฐมนตรี และสมาชิกฯ เสนอรวม ๓ ฉบับ)
